



สรุปคำกล่าวรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง  
ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
ในรายการ “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”  
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๑๕ น.  
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

\*\*\*\*\*

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
๑	<p>“พระดำรัส สมเด็จพระสังฆราช”</p> <p>ในโอกาสเข้าเฝ้าถวายพระพร สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระองค์ทรงมีพระดำรัสสอนให้พวกเรา “มีสติ ให้รู้จัก รู้ตัว และ รู้ปฏิบัติ” และเป็นกำลังใจให้รัฐบาลและ คสช. ในการทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติ ด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาท พร้อมทั้งรับสั่งว่า “ในเมื่อทุกคนมีลาภก็มีเสื่อมลาภ มียศก็เสื่อมยศ ได้ ออย่าไปผูกติดตรงนั้น” รัฐบาลและ คสช. ได้ตระหนักในเรื่องนี้เป็นอย่างต้อยต้อมมา เพราะรู้ดีอยู่ว่าไม่มีอะไรคงทน เว้นแต่ “ความดี - ความชั่ว” เท่านั้น ตั้งใจทำความดี เพื่อประเทศชาติ เพื่อให้คนไทยได้มีความสุขที่ยั่งยืน เป็นการสนองพระราชปณิธานของ ในหลวง รัชกาลที่ ๙ ในเรื่องของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขของ พวงชนชาวไทยทุกคน ที่ได้ทรงปฏิบัติมาอันเป็น “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งในหลวงรัชกาล ปัจจุบัน ได้ทรงสานต่อพระราชปณิธานนั้นสืบต่อมา</p> <p>ธรรมะที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ “hiri-โอตฺตปปะ” หรือ คำที่มีความหมายว่า มีความละอายและเกรงกลัวต่อบาป อยากให้พวกเราทุกคนยึดถือปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพราะถ้าหากเราขาดคำว่า “hiri-โอตฺตปปะ” แล้ว ความชั่ว สิ่งไม่ดี ก็อาจจะเข้ามาครอบงำ จิตใจได้</p>	ทุกสำนัก/กอง
๒	<p><b>การปฏิรูปประเทศ</b></p> <p>การปฏิรูปประเทศ ปัจจุบันมีแม่น้ำ ๕ สาย ร่วมกันทำงานอยู่ตลอดเวลาที่ผ่านมา ๒ ปี กว่า รัฐบาลและ คสช. และข้าราชการได้ทำเต็มที่ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น เสร็จไปแล้วกว่า ๑๐๐ เรื่อง หลายเรื่องมีการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหา เพื่อ จะขับเคลื่อนต่อไปให้ได้ เช่น การบริหารจัดการน้ำ มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องทำ แผนร่วมกัน ให้ประสานสอดคล้องกันทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ</p>	ทุกสำนัก/กอง

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
๓	<p><b>การปฏิรูประบบราชการ</b></p> <p>การปฏิรูประบบราชการหรือส่วนราชการต้องคำนึงถึงกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ต้องดำเนินการอย่างระมัดระวัง ประเทศของเรามีเรื่องจำเป็นที่ต้องมีการปฏิรูปในหลาย ประเด็น บางประเด็นก็ทำไม่ได้ในระยะสั้น ๆ เนื่องจากสถานการณ์โลก ทั้งปัจจัยภายในและ ภายนอก มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น การทำงานในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือ การปฏิบัติตัวของประชาชนจึงต้องมีการปรับตัว ต้องมีการพัฒนาตนเองไปด้วยกัน ข้าราชการต้องมีประสิทธิภาพ มีขีดความสามารถสูงขึ้น ทำงานให้หนักขึ้น รัฐบาลมีหน้าที่ ในการกำหนดนโยบายและบริหารราชการจากบนลงล่างในกรอบของประเทศ และเพื่อ ประชาชนทั้งประเทศ กำกับดูแลการทุจริตต่าง ๆ ทั้งในหน่วยงานราชการและหน่วยงาน ที่เป็นองค์กรอิสระ เมื่อแผนการโครงการต่าง ๆ ลงไปในระดับพื้นที่แล้ว กระทรวงมหาดไทย ก็มีผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีความสำคัญมากที่สุดในการขับเคลื่อนทุกอย่าง ในพื้นที่ใช้องค์ความรู้ และมีตัวแทนจากส่วนราชการต่าง ๆ ในพื้นที่อีกมากมาย จากทุก กระทรวงในฐานะ “พ่อเมือง” ควรเป็นคนที่มึลักษณะพึงประสงค์ คือ ต้องมีทั้งวิสัยทัศน์ มีการปฏิบัติงานเชิงรุก และมองประเด็นปัญหาการปฏิบัติในพื้นที่ได้ครบทุกมิติ และนำ นโยบายจากรัฐบาลที่ถ่ายทอดลงมาไปสู่การปฏิบัติ แก้ปัญหาระดับพื้นที่ มองมิติในพื้นที่ของ ตนเองด้วยว่าประชาชนต้องการอะไร ปัญหาหลัก/รอง คืออะไร อะไรที่จะแก้ไขเร่งด่วน อะไรที่ยังแก้ไขไม่ได้ ก็ต้องสร้างความเข้าใจกับเขา เขาจะได้มีกำลังใจ ไม่ออกมาต่อต้าน ไม่ออกมาขัดขวาง เพราะไม่รู้ ไม่ทราบ ต้องชี้แจง ทำความเข้าใจให้มากขึ้น อะไรที่จะใช้ ทรัพยากรในพื้นที่ได้ อะไรใช้คนในพื้นที่ได้ก็ทำไป อยู่ในกรอบให้โปร่งใส อะไรที่สามารถ จะทำด้วยตัวเองก็ริเริ่ม ตามวิสัยทัศน์ ตามกรอบนโยบายรัฐบาล ขาดเหลือสิ่งใดก็ขอขึ้นมา ผ่านกระทรวงมหาดไทย อยากให้ทุกส่วนราชการได้ใช้ศักยภาพในพื้นที่ของตนให้เต็มที่ก่อน ไม่อยากให้มีงานพียงชั้นอย่างเดียว ต้องดูงานบูรณาการให้สอดคล้องกับแผนงาน โครงการ ที่เราจัดทำ</p> <p>รัฐบาลจะทำงานให้เป็นการสื่อสาร ๒ ทาง จากล่างขึ้นบนและจากบนลงล่างในเวลา เดียวกัน ในพื้นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดก็ต้องเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงมีการบูรณาการใน พื้นที่ เพราะฉะนั้นผู้ว่าราชการต้องเป็นผู้ที่ทำงานเหล่านี้ได้ไม่ใช่เพียงแค่ “บำบัดทุกข์ บำรุง สุข” อย่างเดียว วันนี้ต้องทำงานฟังก์ชัน งานบูรณาการ มองงานในภาพกว้าง ทั้งในจังหวัด ในกลุ่มจังหวัด ในเวลาเดียวกัน แล้วก็ดูกลุ่มจังหวัดอื่น ๆ ด้วยว่าจะ เชื่อมโยงกัน ได้อย่างไร เพราะต้องอยู่ในภูมิภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัด และชุมชน ไม่อยากให้รอรัฐบาลสั่ง การอย่างเดียว อยากให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีการเร่งรัดพัฒนาตนเอง วันนี้ท่านก็ทำมาก แล้ว แต่ก็ยังไม่ทันใจร้อนของผม ของประชาชนที่เขาใจร้อน รัฐบาลก็ต้องปรับตัวเหมือนกัน ทำตัวให้พร้อม รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ และให้การสนับสนุนผู้ที่ร้องขอได้อย่างเหมาะสม</p> <p>หลายอย่างที่มีผู้นำหรือผู้บังคับบัญชาจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวิธีคิด วิธีสั่งการ วิธี ประเมิน วิธีการติดตามกำกับดูแลการขับเคลื่อน ตรวจสอบการทุจริต ให้เกิดความรวดเร็ว ช่วยขจัดปัญหาอุปสรรคให้กับข้าราชการด้วย ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ต้องดูแลซึ่งกันและกัน บางอย่างต้องอาศัยซึ่งกันและกันตั้งแต่จังหวัด อำเภอ ท้องถิ่น</p>	ทุกสำนัก/กอง

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	ต้องช่วยกันสอดประสานกันให้ได้ กรณีกฎหมายไม่ทันสมัยรัฐบาลก็พยายามแก้ไขอยู่ อะไรที่มีปัญหารัฐบาลก็แก้ปัญหาระหว่างที่ทำกฎหมายใหม่ บางอย่างก็ใช้มาตรา ๔๔ ทดแทนไปก่อน สารระใจความก็คือให้เหมือนกับกฎหมายที่เราต้องปรับปรุงใหม่เท่านั้นเอง	
๔	<b>คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดิน</b> คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง เรียกว่า “ป.ย.ป.” การทำงานในวันนี้อยู่ในขั้นตอนการรวบรวมผลงานที่รัฐบาลและ คสช. ได้ปฏิบัติไปแล้วในช่วง ๒ ปีที่ผ่านมา มีมากมายหลายกิจกรรม องค์ประกอบของ ป.ย.ป. ในส่วนของรัฐบาลและ คสช. นั้น มีหน้าที่เพียงสั่งการมอบนโยบาย กำกับดูแลเหมือนกับ ครม. เพียงแต่เอางานอื่นมาเติมเข้าไป	ทุกสำนัก/กอง
๕	<b>PMDU สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี</b> PMDU ได้ทำหน้าที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายสำคัญของประเทศในการผลักดันการทำงาน ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการทำงานของ ป.ย.ป. (คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง) กขป. (คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน) ในวันนี้อยู่เพื่อมุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ของประเทศ คือ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เช่น (๑) การบริหารจัดการน้ำ สถานการณ์วันนี้ “ดีขึ้น” ตามลำดับ เป็นการแก้ปัญหาทั้งน้ำแล้ง น้ำท่วม ได้อย่างทันเหตุการณ์ (๒) การหยุดการบุกรุกป่า การยึดพื้นที่ครอบครองโดยผิดกฎหมายคืน นำมาเป็นที่ดินที่ใช้ในการจัดสรรให้กับประชาชน เป็นที่ทำกิน ที่อยู่อาศัย ในแนวทางใหม่ของคณะกรรมการนโยบายจัดที่ดิน ไม่ออกโฉนดให้ แต่เป็นพื้นที่ทำกิน (๓) การส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ในทุกผลิตภัณฑ์ ทุกผลผลิตด้านการเกษตร ในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ไร่นาสวนผสม ประมง เลี้ยงสัตว์ ปศุสัตว์ รวมอยู่ด้วยกันเป็นแปลงใหญ่ ส่งเสริมหลายอย่างให้ได้เป็นกลุ่ม ๆ ไป โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ (๔) มาตรการช่วยเหลือประชาชน เกษตรกรผู้ที่มีรายได้น้อยทุกกลุ่ม จากมาตรการช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วนและมีมาตรการสร้างความเข้มแข็งเพิ่มขีดความสามารถในระยะยาวอย่างยั่งยืน (๕) การขึ้นบัญชีช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย เพื่อที่จะกำหนดมาตรการช่วยเหลือที่เหมาะสมต่อไป (๖) การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย เป็นระยะเริ่มแรกทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด รวมทั้งบ้านพักข้าราชการ เพื่อการสวัสดิการต่าง ๆ ที่อยู่ในพื้นที่ โนนสลิ้ม หรือในที่ที่ไม่น่าจะอยู่ ขึ้นไปอยู่บนแพลตฟอร์ม บันเทิงเหมือนต่างประเทศน่าจะดีกว่าอยู่แบบเดิมซึ่งคุณภาพชีวิตไม่ดีขึ้น	ทุกสำนัก/กอง

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>(๗) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม การปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาครู หลักสูตร นักเรียน ระบบการศึกษา ยกกระดับอาชีวศึกษา จัดตั้งศูนย์การศึกษาต่าง ๆ</p> <p>(๘) การตั้งศูนย์ดำรงธรรม ขึ้นมา ๒ ปีครึ่ง ได้แก้ปัญหาดังกล่าวต่าง ๆ ไปมาก ๙๐ กว่า% เป็นล้าน ๆ เรื่อง แบบเบ็ดเสร็จ แก่จุดเดียว</p> <p>(๙) การลดความเหลื่อมล้ำทางกฎหมาย ให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม อย่างเท่าเทียม มีกองทุนยุติธรรม การติดตามและดูแลการคืนสู่สังคม (ของผู้พ้นโทษ) การดูแลผู้ต้องโทษเด็ก สตรี “โครงการกำลังใจ” ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา</p> <p>(๑๐) การส่งเสริมกลไกในการสร้างความเข้มแข็งในระดับฐานราก ชุมชน ได้แก่ บริษัท ประชาธิปไตยรักสามัคคี จำกัด วิสาหกิจชุมชน “๑ ธุรกิจ - ๑ ตำบล” และการปรับปรุงระบบ สหกรณ์</p> <p>(๑๑) การลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ การสร้างห่วงโซ่คุณค่า - การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหารายได้เข้าประเทศ</p> <p>(๑๒) การประมุขรถไฟ/รถไฟฟ้า</p> <p>(๑๓) เดินหน้าโครงการถนนมอเตอร์เวย์</p> <p>(๑๔) การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ICT และ Digital</p> <p>(๑๕) การจัดการประมุข ๔G</p> <p>(๑๖) กฎหมายการค้า กฎหมายอำนวยความสะดวก กฎหมายเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารภาครัฐ ซึ่งจะ เป็นช่องทาง การเรียนรู้ และให้ทุกคนได้รับทราบ เพื่อจะลดปัญหาการทุจริต โดยโครงการทุกโครงการจะแพร่ไปอยู่ในเว็บไซต์</p> <p>(๑๗) การปฏิรูปโครงสร้างภาษีให้เกิดความเท่าเทียม</p> <p>(๑๘) ระบบงบประมาณใหม่ มีการบูรณาการแย่งงบประมาณออกมาจะต้องบูรณาการ ไม่ซ้ำซ้อน หลายหน่วยงานมาคิดร่วมกันให้มีประสิทธิผลมากขึ้น</p> <p>(๑๙) การบริหารราชการ มีการแบ่ง “งบประมาณพัฒนา” ออกไปในกรอบของ ๖ ภูมิภาค ลงไปสู่ ๑๘ กลุ่มจังหวัด ไปสู่ ๗๖ จังหวัด กระจายออกไปมีการทำเขตเศรษฐกิจ พิเศษเพิ่มขึ้นตามจังหวัดชายแดน ๑๐ จังหวัด เพื่อให้เกิดเป็นเครือข่ายทางด้านเศรษฐกิจ และรวมถึงโครงการขนาดใหญ่ ที่เรียกว่า ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (EEC) Eastern Economic Corridor Development</p> <p>(๒๐) ระบบการเงินการคลัง มีการจัดระเบียบใหม่ จัดทำกฎหมายใหม่ เช่น มีการทำ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐใหม่ พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลัง เพื่อช่วยป้องกันการทุจริต มีการใช้จ่ายงบประมาณที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดความขัดแย้ง</p> <p>(๒๑) กฎหมายเพื่อสังคม (ยาเสพติด ทุจริต) กฎหมายตามพันธะสัญญาระหว่างประเทศ (IUU ICAO)</p> <p>(๒๒) พระราชบัญญัติป้องกันภัยแห่งชาติ ครอบคลุมภัยพิบัติทางธรรมชาติของประเทศ ในวงรอบปี ครอบคลุมทุกภาคของประเทศที่มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตการประกอบอาชีพ ของประชาชนทุกกลุ่ม</p>	ทุกสำนัก/กอง

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>(๒๓) การบูรณาการศูนย์ข้อมูลน้ำและการพยากรณ์อากาศ มีกว่า ๓๐ หน่วยงาน งานที่ ๒๓ ของเรา เช่น สสวท. ศูนย์เมขลา และหน่วยงานที่อยู่ภายในกระทรวง ภายในหน่วยงานอื่น ๆ อีก ในพื้นที่ ในท้องถิ่น ซึ่งบูรณาการได้หมดแล้ว</p> <p>(๒๔) การจราจรและการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ได้คิดแนวทางวิธีการในการที่จะลดการสูญเสียให้ได้มากที่สุดทั้งชีวิตและทรัพย์สิน</p> <p>(๒๕) e-Ticket ( “ใบสั่งแบบอิเล็กทรอนิกส์” เพื่อลดปัญหาจราจร และอุบัติเหตุ) ที่แก้ปัญหาจราจรได้ในระดับหนึ่ง</p> <p>(๒๖) การจัดระเบียบบ้านเมือง จัดระเบียบสังคม ชายหาด สถานบริการ แหล่งท่องเที่ยว</p> <p>(๒๗) การกวาดล้างยาเสพติด</p> <p>(๒๘) การดำเนินคดีที่สำคัญ ๆ ในอดีตที่ปล่อยปละละเลย ละเว้น ให้มีการนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายปกติ</p> <p>(๒๙) การจำหน่ายข้าว การเบิกจ่ายเงินค้ำชား การระบายข้าว ทั้งหมดนี้กำลังดำเนินการอยู่</p> <p>(๓๐) คดีทุจริตต่าง ๆ หลายคดีที่ไม่เป็นคดี จะต้องหาวิธีการในการที่จะต้องนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้ได้ เพราะจะเกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติหรือในวงการระบบการเงินการคลังของประเทศ</p> <p>(๓๑) การปฏิรูปศาสนา ให้ทุกคนกลับมาใช้คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแนวทางในการครองตนครองเรือน พระต้องปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือของประชาชนโดยทั่วไป ต้องบูรณาการกันทั้งฝ่ายฆราวาสกับพระ</p> <p>(๓๒) พ.ร.บ.สงฆ์ ได้มีการแก้ไขและทูลเกล้าฯ ขึ้นไปเสนอรายชื่อจนได้มีสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๒๐ ในปัจจุบัน (สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร)</p> <p>(๓๓) การแก้ปัญหาคาความรุนแรงในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตดีขึ้นทางสังคม ทางเศรษฐกิจ สร้างสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ</p> <p>(๓๔) การปรับปรุงเรือนจำ และการดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม</p> <p>(๓๕) การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของตำรวจ การปฏิรูปตำรวจการปฏิบัติตามขั้นตอน และกระบวนการคดีต่าง ๆ การสอบสวนต่าง ๆ ผลการจับกุมการดำเนินคดี</p>	ทุกสำนัก/กอง

งานประสานงานรัฐสภาและทำเนียบรัฐบาล  
ฝ่ายนโยบายและแผน กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก  
สำนักงานเลขาธิการกรมการปกครอง